



## ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง

ให้ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัว ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน (ฉบับจริง) เท่านั้น หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้เอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทยฉบับจริงไปแสดงแทนในวันประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง หากเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัคร จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง แต่หากตรวจพบหลังจากที่เริ่มประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งแล้ว ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งรายนั้นจะต้องยุติการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง และหากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งก็ได้

๔. การเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ดังนี้

๔.๑ ควรไปถึงสถานที่ประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งแล้ว ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสม

เฉพาะตำแหน่ง...

เฉพาะตำแหน่งที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง

๔.๒ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งโดยเคร่งครัด

๔.๓ ต้องนั่งสอบตามที่นั่ง ห้องประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง และสถานที่ประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งที่โรงพยาบาลราชบุรีกำหนดให้ หากผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง เข้ารับการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งผิดสถานที่ หากตรวจพบหลังเริ่มประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งแล้ว ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง รายนั้นจะ ไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

๔.๔ เมื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังไม่ได้รับการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งอยู่

๔.๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งและคณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาสั่งการให้คะแนนก็ได้

๔.๖ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งครั้งนี้

๕. โรงพยาบาลราชบุรีจะประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ บ้ายปิดประกาศ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลราชบุรี และทางเว็บไซต์ [www.rajburi.org](http://www.rajburi.org)

จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอนุกุล ไทยถนอม)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี

ประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในสังกัดโรงพยาบาลราชบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ก) รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งโดยวิธีสัมภาษณ์

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

<u>เลขประจำตัวสอบ</u>	<u>ชื่อ - นามสกุล</u>	
๐๑	นางสาวธนภรณ์	คำสวาย
๐๒	นางสาววัชรภรณ์	ศรีแสง
๐๓	นางสาวรัชณี	อินโต
๐๔	นางสาวอุทัยวรรณ	หนูนุกั๊กดี
๐๕	นางสาวสุรีย์พร	ห้วงทอง
๐๖	นางสาววรรณภา	คุรุพันธ์
๐๗	นางสาวกาญจนา	ดวงเพชร
๐๘	นางสาววิณา	หาญมาก
๐๙	นางสาวคณิตา	เป็รื่องคำ
๑๐	นางสาวพิมพ์ิรัตน์	เล็กประดับ
๑๑	นายธนพนธ์	ชั้นทอง
๑๒	นางสาวอาภาพร	อาสนะเวศ
๑๓	นางอัญชิษฐา	วงกลม
๑๔	นางสาวปิยวรรณ	เนืองย์ทรัพย์
๑๕	นางสาวเกษมศรี	แมนพรม

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง  
โดยวิธีสัมภาษณ์

วันที่เข้ารับการประเมิน สมรรถนะ	ตำแหน่ง	เวลา	สถานที่
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖	ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล	๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป	ห้องประชุมกลุ่มภารกิจ อำนวยการ อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลราชบุรี